

เป็นอันแน่นอนแล้วว่าต้นปีงบประมาณ 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ จะต้องยุบกรมไปขึ้นตรงต่อ กรมป่าไม้ หลังจากโดนแบ่งแยกออกจากกันมานานกว่า 10 ปี

โดยในปี พ.ศ.2545 กรมป่าไม้ ถูกผ่าออกเป็น 3 หน่วยงานด้วยกัน คือ 1.กรมป่าไม้ยังคงอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ 3.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขึ้นกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 102 ก.วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2545

ต่อมาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 93 ก. ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 ได้มีการโอน กรมป่าไม้ จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปขึ้นกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สืบกว่าปีที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแยกออกจากกัน

นอกจากจะไม่สามารถรักษาป่าไม้เอาไว้ได้แล้ว ยังสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชการด้วยกัน?

วันนี้ขั้นตอนการรวมกรมทั้ง 2 เป็น 1 เดียวได้ผ่านการ

หมายทุก

บ้านเมือง

ยุบกรมอุทยานแห่งชาติ!

พิจารณาทั้ง 2 สภาเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย

รอเพียงประกาศใช้อย่างเป็นทางการเท่านั้นเอง ในต้นปีงบประมาณ 2557???

และในช่วงนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆ ของกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องพร้อมแนวทางปฏิบัติที่จะนำมาใช้ร่วมกัน?

และในสิ้นปีงบประมาณนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ แก้อธิบดีจะว่างวันลงเนื่องจาก นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว จะเกษียณอายุราชการ

ก็จะอยู่ในการตัดสินใจของ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าจะมีการแต่งตั้งคนมาเป็นอธิบดีเลยหรือไม่?

นอกจากนี้แก้อธิบดีกรมป่าไม้ที่ นายประยุทธ หล่อศิริพานิช นั้นอยู่จะว่างลงเนื่องจากท่านรองฯ ประยุทธ จะเกษียณเช่นกัน?

ซึ่งหากจะมีการยุบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมา รวมกับกรมป่าไม้ในต้นปีงบประมาณ 2557

นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบดีกรมป่าไม้จะต้องเกษียณอายุราชการอีกเช่นกัน

ก็จะทำให้แก้อธิบดีตำแหน่งรองอธิบดีมีด้วยกันทั้งหมด 4 ตัวด้วยกันคือ

1.ดร.นิพนธ์ โชติบาล (รองฯ กรมอุทยานฯ) 2.ดร.ธีระพัฒน์ ประยูรสิทธิ์ (รองฯ กรมอุทยานฯ) 3.นายเสริมยศ สมมัน (รองอธิบดีฯ กรมอุทยานฯ) และ 4.นาย รัชดา สุริยะกุล ณ อยุธา รองอธิบดีกรมป่าไม้

และหากว่า ท่านรัฐมนตรี วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่แต่งตั้งใครโดยปล่อยแก้อธิบดีว่างลงเอาไว้และให้มีการรักษาราชการไปพลางๆ

เมื่อมีการรวมกรมทั้ง 2 มาเป็นกรมเดียวก็จะเป็นเรื่องง่ายต่อการไม่ต้องไปคัดรองอธิบดีออกไปถึง 2 แก้อธิบดี

ตีพิมพ์ได้